

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (รอบ ๖ เดือน)
ของสำนักบริหารยุทธศาสตร์

- รอบ ๖ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

กิจกรรมจัดการความรู้	การดำเนินงาน	ผลสำเร็จของงาน	หมายเหตุ
<p>๑. การบ่งชี้ความรู้</p> <p>๑.๑ ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน</p> <p><u>แผน</u> : พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : กิจกรรมระดมความคิดเห็น ๑ ครั้ง</p>	<p>- จัดการประชุมคณะทำงานบริหารจัดการความรู้และสมรรถนะ ของ สบย.กรอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. จากเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ.ทุกคน พร้อมทั้งจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๑ เรื่อง</p>	<p>- มติที่ประชุมกำหนดให้องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของ สบย.กรอ. มาจากความรู้ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ. และความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ</p> <p>- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดย นางสาว ธนิตา ทองเงา วิศวกรชำนาญงาน (HiPPS) ได้ถ่ายทอดความรู้จากการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map) พร้อมทั้งสรุปองค์ความรู้เผยแพร่ใน Webpage สบย.กรอ.</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>
<p>๒. การสร้างหรือแสวงหาความรู้</p> <p>๒.๑ รวบรวมข้อมูลที่จะเป็นองค์ความรู้ตามรายการองค์ความรู้ที่ได้ในข้อ ๑.๑ จากแหล่งข้อมูลต่างๆ</p> <p><u>แผน</u> : พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ของ สบย. ๒ เรื่อง</p>	<p>- รวบรวมองค์ความรู้ จากการปฏิบัติงานของกลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ.</p> <p>- แสวงหาความรู้ที่เกี่ยวข้องจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก</p>	<p>- ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่ม/ส่วน/ฝ่าย ใน สบย.กรอ. ได้รวบรวมความรู้ ที่ได้รับจากการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแสวงหาความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานจากภายนอก และได้ข้อมูลที่ใช้เป็นองค์ความรู้ รวม ๙ เรื่อง</p>	<p>-ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย</p>
<p>๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ</p> <p>๓.๑ รวบรวมองค์ความรู้ที่ได้จากข้อ ๒.๑ บรรจุลง Web page ของ สบย.กรอ.</p> <p><u>แผน</u> : มกราคม – มีนาคม ๒๕๕๘</p>	<p>- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา ได้นำข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้บรรจุลง web page สบย.กรอ.รวม ๙ เรื่อง ดังนี้</p>	<p>- ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ได้บรรจุข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ใน Web page สบย.กรอ.จำนวน ๙ เรื่อง</p>	<p>- ดำเนินการได้มากกว่าเป้าหมาย</p>

กิจกรรมจัดการความรู้	การดำเนินงาน	ผลสำเร็จของงาน	หมายเหตุ
<p>เป้าหมาย : จำนวนข้อมูลที่บรรจุเป็นองค์ความรู้ใน web page ของ สบย. ๒ เรื่อง</p>	<ol style="list-style-type: none">๑. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (ไทย/อังกฤษ)๒. นโยบาย รวอ. (นายจักรมณท์ ผาสุกวณิช) ในโอกาสตรวจเยี่ยม กรอ.๓. แผนยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๙ -๒๕๖๔๔. รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘๕. สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ อรอ. มอบนโยบายการปฏิบัติงาน๖. สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เดือน (รายตัวชี้วัด)๗. สรุปผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ กรอ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (ณ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗)๘. สรุปรายงานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม๙. สรุปความรู้จากการฝึกอบรมหลักสูตร ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map)		

กิจกรรมจัดการความรู้	การดำเนินงาน	ผลสำเร็จของงาน	หมายเหตุ
<p>๔.การประมวลและกลั่นกรองความรู้</p> <p>๔.๑ นำองค์ความรู้ตามข้อ ๓.๑ มาปรับให้อยู่ในรูปแบบเข้าใจง่าย เผยแพร่ผ่านฐานข้อมูล KM ใน web page สบย.กรอ.</p> <p><u>แผน</u> : มกราคม – สิงหาคม ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนองค์ความรู้ที่ได้ปรับรูปแบบและบรรจุลงฐานข้อมูล KM ใน web page ของ สบย.กรอ. ๒ เรื่อง</p>	<p>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ศึกษาวิธีปรับปรุงและจัดรูปแบบหมวดหมู่ข้อมูลใน web page จาก ศสร.กรอ. เพื่อให้สามารถจัดรูปแบบ ปรับปรุง และบรรจุเนื้อหาข้อมูลองค์ความรู้ใน web page ได้เองอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๕๗ – มีนาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ได้ปรับรูปแบบ web page และบรรจุข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้แล้ว ๙ เรื่อง</p>	<p>- ได้ web page ของ สบย.กรอ. ที่มีข้อมูลองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานและข้อมูลทั่วไป ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน กรอ.</p>	<p>- ดำเนินการแล้ว โดยในส่วนของหมวดหมู่ข้อมูล ยังต้องมีการทบทวน ปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของเจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. และเจ้าหน้าที่หน่วยงานใน กรอ.</p>
<p>๕. การเข้าถึงความรู้</p> <p>๕.๑ จัดทำรายการองค์ความรู้ที่บรรจุลงฐานข้อมูล KM สบย.กรอ. และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. รับทราบ</p> <p><u>แผน</u> : มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนครั้งที่แจ้ง ๑ ครั้ง</p> <p>๕.๒ จัด /ปรับปรุงมุมความรู้ของ สบย.กรอ. เพื่อเผยแพร่หนังสือ เอกสารหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับมาจากภายนอก เช่น หนังสือหรือเอกสารประกอบการประชุม สัมมนา เอกสารเผยแพร่ ฯลฯ</p> <p><u>แผน</u> : พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนครั้งที่จัดปรับปรุงมุมความรู้ อย่างน้อย ๒ ครั้ง</p>	<p>- นำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน บรรจุลง web page สบย.กรอ. และแจ้งให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทราบ เพื่อใช้ประโยชน์</p> <p>- จัดมุมความรู้ และได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ สบย. ในการนำหนังสือหรือเอกสารสิ่งพิมพ์ ฯลฯ ที่ได้รับจากการอบรม สัมมนา มาจัดวางไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ผู้สนใจได้หาความรู้</p>	<p>- สรุปรายการข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้ ที่บรรจุลงใน web page สบย.กรอ. ในรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ สบย.กรอ. ทราบ ในคราวการประชุมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๘</p> <p>- มุมความรู้ได้รับการปรับปรุงครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p> <p>-</p>

กิจกรรมจัดการความรู้	การดำเนินงาน	ผลสำเร็จของงาน	หมายเหตุ
<p>๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้</p> <p>๖.๑ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้ที่ได้รับจากการไปร่วมประชุมสัมมนา ฝึกอบรม หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ ผ่านการประชุมสำนักฯ และ web page ของ สบย.กรอ.</p> <p>(แผน : พฤศจิกายน ๒๕๕๗ – กันยายน ๒๕๕๘)</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนครั้งที่มีการจัดกิจกรรมอย่างน้อย ๒ ครั้ง</p>	<p>- สรุปความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงอุตสาหกรรม เผยแพร่ ใน web page ของ สบย.กรอ.</p> <p>- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนางสาว ธนิตา ทองเงา วิศวกรชำนาญงาน (HiPPS) ได้ถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมหลักสูตร ผังความคิดพิชิตงาน (Mind Map) พร้อมทั้งนำเสนอสรุปองค์ความรู้เผยแพร่ใน web page สบย.กรอ.</p>	<p>-ได้ข้อมูลที่เป็นองค์ความรู้พร้อมใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานทั้งในส่วนของ สบย.กรอ. และหน่วยงานภายใน กรอ.</p>	<p>ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย</p>
<p>๗. การเรียนรู้ (การนำไปใช้ปฏิบัติ)</p> <p>๗.๑ การเข้าใช้ความรู้ในฐานะข้อมูล KM ของเจ้าหน้าที่ ในWebpage ของ สบย.กรอ.</p> <p><u>แผน</u> : มกราคม – กันยายน ๒๕๕๘</p> <p><u>เป้าหมาย</u> : จำนวนการเข้าใช้งานในฐานะความรู้ KM สบย.กรอ. ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้ง/ปี</p>	<p>- จัดทำหน่วยนับเพื่อบันทึกสถิติผู้สนใจเข้าใช้ข้อมูลใน KM web page สบย.กรอ.</p>	<p>(จำนวนการเข้าใช้ข้อมูลฯ จะดำเนินการในเดือนกันยายน ๒๕๕๘)</p>	<p>-</p>

กิจกรรมจัดการความรู้	การดำเนินงาน	ผลสำเร็จของงาน	หมายเหตุ
<p>๘. การยกย่องชมเชยและให้รางวัล</p> <p>๘.๑ จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานมีการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งขึ้น โดยการคัดเลือกเจ้าหน้าที่สбы.กรอ. ที่มีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงาน เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ความช่วยเหลือแนะนำหรือให้คำปรึกษาที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน ตลอดจนมีพฤติกรรมที่ดี</p> <p>แผน : มกราคม - กันยายน ๒๕๕๗</p> <p>เป้าหมาย : จำนวนกิจกรรมยกย่องชมเชย ๑ ครั้ง</p>	<p>- กำหนดจัดกิจกรรม ประมาณเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘</p>	<p>-</p>	<p>-</p>